

Imaje ginamit inkjet printer 9018 cij inkjet printer.



Q1: Paano mag-order ng pangalawang kamay printer?

A: a. Ibinibigay mo sa amin ang mga modelo ng tatak printer na kailangan mo?

b. Nagpapadala kami sa iyo ng mga larawan

C.You kumpirmahin at bayaran ito

d. Ginagawa namin ang pagsubok at ipadala sa iyo ang resulta ng pagsubok.

e. Inayos mo ang balanse at ayusin namin ang barko sa iyong address.

q2.: Paano ang kalidad ng pangalawang kamay printer.?

A: Ang kalidad ng mga produkto ay mahigpit na naka-check para sa bawat printer, tiyakin ang mga ito sa normal na naka-print na may mahusay na katayuan.

q3.: Ano ang maaari mong gawin para sa amin maliban sa ManlilimbagS.?

A: Maaari kaming magbigay ng mga teknikal na serbisyo, lifelong service, file service, wika, at pagsasanay, at iba pa.

Mga teknikal na serbisyo: Mayroon kaming mga propesyonal na inhinyero na magagamit sa serbisyong makinarya sa ibang bansa, sa sandaling natanggap namin ang iyong pagtatanong tungkol sa kasalanan, tutugon ka namin sa loob ng 24 na oras, at mag-alok sa iyo ng anumang teknikal na serbisyo tungkol sa makina.

Mga Serbisyo sa Lifelong: Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa lifelong para sa lahat ng mga produkto na ibinenta namin, at nagbibigay ng ekstrang bahagi na may mapagkumpetensyang presyo.

Mga Serbisyo ng File: Maaari kaming magbigay ng manu-manong pagtutukoy, operating video at iba pang mga file na kailangan mo.

Wika: Mayroon kaming isang propesyonal na koponan sa pagbebenta na mahusay sa Ingles upang matiyak ang zero na mga hadlang sa komunikasyon.

Pagsasanay: Maaari kaming magbigay ng pagsasanay para sa iyong mga guys, maaari mong ipadala ang iyong mga guys sa aming pabrika, responsable kami para sa iyong pagsasanay sa kanila.

q4.: Paano Ipadala ito?

A: Nagbibigay kami ng express, air shipping at sea shipping ayon sa dami ng order o paggamit ng iyong forwarder. Ibibigay namin ang pinakamahusay na angkop at matipid na pagpapadala para sa pipiliin mo.

q5.: Paano makipag-ugnay sa amin?

A: Maaari kang mag-email US. (sales@cheef.cn) , WeChat / WhatsApp / Tel.: + 86-181-6857-5767. o ipadala sa amin ang pagtatanong sa pamamagitan ng Sa ibaba.